

# Lời giới - thiệu

Khởi điểm là ý thức về thân - phận  
nhược - tiếu li - đất của dân - tộc. Vượt  
lên trên nỗi đau - thương cũng vậy,  
trước sự tàn - phá khốc - liệt của cuộc  
chiến phi nhân, dân - tộc ta vươn mình  
lên giành lại đất nước, tiếp nối lịch -  
sử trong khí - thế lao - hung hăng niềm  
tin sắt đá. Bởi chúng ta mang trong  
tim chính - nghĩa, bởi chúng ta kế - thừa  
truyền - thống bất - khuất của tổ - tiên.

Chính sử trong bài thơ "Lớn lên không  
ngừng" đã viết:

Tôi muốn tặng người lứa tuổi hai mươi  
(Buổi anh lớn lên bằng năm kháng chiến)

Một cây tầm vông hai đầu rất nhọn

Một đầu để anh đâm vào ngực kẻ thù

Còn một đầu để anh

Để anh viết lên lòng đất mẹ một bài thơ...

Chiến - đấu trong khi - thế của dân - tộc là  
chiến - đấu trong khi - thế tất thắng. Bởi niềm  
tin của chúng ta đặt trên những cơ sở vững  
chắc : bởi - cảnh lịch - sử và lòng yêu thương  
tha - thiết tổ - quốc, độc - lập và tự - do của đồng -  
bào ta.

Bởi cuộc chiến - đấu của chúng ta nhằm  
trình - khai toàn diện thân - phận con người,  
ta nhằm giữ vững lịch - sử dân - tộc trên dòng  
tiến - hóa tất yếu của lịch - sử nhân - loại.

Quá - trình oanh - liệt mà chúng ta hằng chiêm -  
phục đã được ghi đậm nét bằng những  
trang sử nóng bỏng máu và mồ hôi mắt và  
điểm tô bằng những tiếng hát lay - động khi non,  
những bài thơ lâm - liệt hồn nước.

Văn - nghệ đã nhận lãnh và chu - toàn sứ -  
mạng lịch - sử mà dân - tộc đã phó - thác  
cho nó, đã tiếp - thu tinh chiến - đấu trực  
diện trước kẻ thù bất cứ từ đâu đến.

En văn còn nghe mãi trong tim ta những  
âm - hưởng huyền - diệu của Quạt - Khử của  
Vương Lên, những âm - hưởng huyền - diệu bằng -

Ưng niềm tin cuồn-cuồn sải sóng ấy.

Chính niềm tin tất-thắng đang rạo-rực  
triều tâm lòng nên bước chân vững-chãi  
không ngừng tiến tới trên con đường trước  
mặt đời cho:

Trên đầu chúng ta

Mặt trời hung-nô gieo tiếng thối-lữa

Dù hai bên chúng ta

Một bầu trời nga mang mảnh vuốt diều lâu

(Lời gọi. Đan Đan)

Trong cố-gắng góp phần vào việc phổ-  
biến và phát-huy tiếng nói lớn-tha-thiết  
của anh em bè bạn chúng ta bên nhà,  
nhóm Sinh-hoạt Văn-ngệ Sinh-viên Liege  
xin gửi đến các anh chị sinh-viên tại  
hải-ngoại tuyển-tập "TIN-TƯỜNG CA"  
đánh dấu bước lên đường của tuổi trẻ  
Việt-Nam.

nhóm SHVNSVLg